

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.28 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.23-31.33 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.28 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน 31.35 บาท แนวโน้มแข็งค่า ตามทิศทางการชะลอตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัญญาณเฟดผ่อนคลายนโยบายการเงิน และฟันด์โฟลว์ไหลเข้า คาดกรอบวันนี้ 31.23-31.33 บาท

\*นายจิตติพล พุกษามธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้เปิดตลาด แข็งค่าจากปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน คาดว่าสัปดาห์นี้จะแกว่งตัวในกรอบกว้าง และมีโอกาสแข็งค่าได้ถ้ามุมมองนโยบายการเงินในสหรัฐฯผ่อนคลายขึ้น

\*นอกจากนี้ ตลาดก็กำลังมีความหวังว่าการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯจะเป็นบวกขึ้นด้วย โดยรวมตลาดทุนที่เปิดรับความเสี่ยง จึงจะเป็นตัวนำทิศทางเงินบาท ย้ำภาพเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า ถ้ามีเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นและบอนด์ไทย

\*คาดกรอบเงินบาทในวันนี้ 31.23 -31.33 บาท/ดอลลาร์ และคาดสัปดาห์นี้อยู่ระดับ 31.10 - 31.60 บาท/ดอลลาร์

\*ในสัปดาห์นี้ต้องจับตาความคืบหน้าการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของประธานเฟดว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯต่อสภาองเกรส

\*ในวันอังคาร ฟังสหรัฐฯจะมีการแถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดและมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยประธานเฟดต่อหน้าคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าครั้งนี้อาจถามถึงความกังวลความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัวลง ซึ่งเฟดมีความพร้อมที่จะปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

\*ในวันพฤหัสบดี มองว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมและการบริการของเงินในเดือนกุมภาพันธ์ จะปรับตัวลดลง ยืนยันแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

\*อย่างไรก็ดีในวันเดียวกันนี้ คาดว่าจีดีพีสหรัฐฯในไตรมาสที่ 4 จะ “ขยายตัว” เพียง 2.4% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ถือว่าต่ำกว่าไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัวถึง 3.4% โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบสงครามการค้า รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน

\*วันศุกร์ มองเงินเพื่อของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวสูงขึ้น 0.35% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ถือว่าดีขึ้นจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคมที่ระดับ 0.27% เพราะราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นมาแล้ว

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.45 จากวันศุกร์ 96.60

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,280.03 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 688.80 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.274 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้